

## งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖

### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จังหวัดสตูล จัดงานรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ นายสมพงศ์ พลไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่าย ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้ดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด และแสดงออกถึงพลังของชาวสตูลในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คนภายในกิจกรรมดังกล่าว ปลัดจังหวัดสตูล อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ อีกทั้งปัญหาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายทั้งครอบครัว สังคมและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ การจัดบู๊ทนิทรรศการยาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ การแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE รุ่น Junior จากโรงเรียนบ้านท่าจีน และโรงเรียนบ้านวังสายทอง พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยนายสุฐากร มหาวิจิตร เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสตูล และกิจกรรมแสดงบนเวทีโดยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ สตูล และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

### ๒. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

หน่วยงานต่างๆ นำเสนอองค์ความรู้ผ่านบูธและเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบกับกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการรณรงค์ ทำให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสามารถนำวิธีการต่างๆไปพัฒนาการดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

๕. แสดงภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

